

ประจำวันที่ 17 - 23 เมษายน 2556

### พาณิชย์ยอมรับตลาดข้าวไทยซบเซาราคาสูงโด่งหน้าคู่แข่ง

นายอัครพงศ์ ที่ปวีระ ผู้อำนวยการสำนักบริหารการค้าข้าว กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวไทยถือว่ายังทรงตัวโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 540 เหรียญต่อตัน ขณะที่ราคาข้าวคู่แข่งของไทยคือเวียดนามอยู่ที่ 360-380 เหรียญต่อตันซึ่งจากราคาที่แตกต่างกันมากยอมรับว่าทำให้ตลาดข้าวไทยซบเซาลงจากปกติที่ในช่วงเม.ย.-ก.ค.ของทุกปีตลาดข้าวจะซบเซาอยู่แล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าประเทศผู้นำเข้าข้าวที่เคยซื้อข้าวจากไทยจะเปลี่ยนไปนำเข้าข้าวจากเวียดนามทั้งหมดเพราะเป็นข้าวคุณภาพต่างกันโดยส่วนใหญ่ลูกค้าของเวียดนามจะเป็นกลุ่มตลาดล่างซึ่งซื้อขายกันเป็นประจำอยู่แล้ว ซึ่งเวียดนามระบายข้าวออกอย่างรวดเร็วเพราะไม่มีพื้นที่เก็บข้าวไว้โกดังแต่เน้นการระบายออกในราคาที่ต่ำ ส่วนตลาดข้าวไทยเป็นตลาดบนดังนั้นราคาที่จะระบายออกไปยังยืนยันว่าต้องใกล้เคียงกับราคาตลาดโดยจะไม่ลดราคาเพื่อไปแข่งกับข้าวของคู่แข่งแต่จะเก็บไว้โกดังจนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด

สำหรับการระบายข้าวในโกดังในโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐนั้นหรือจีทูจีนั้นก็ได้ทยอยออกไปจากโกดังกลางไปเรื่อยๆแม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการเปิดประมูลข้าวเพราะต้องรอดูสถานการณ์ไปอีกระยะซึ่งเห็นได้จากการนำเงินคืนส่งคืนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) กระทรวงการคลังได้ตามเป้าคือเดือนละ 10,000-14,000ล้านบาท ส่วนประเทศที่อยู่ระหว่างการติดต่อเพื่อขอซื้อข้าวด้วยวิธีการจีทูจีคือประเทศกลุ่มแอฟริการวมแล้วหลายแสนตันแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้เนื่องจากประเทศเหล่านี้ติดขัดปัญหาด้านการเงินดังนั้นกรมจึงได้ให้ประเทศเหล่านี้ตรวจสอบสถานการณ์ทางการเงินของตนเองก่อนเพื่อไม่ให้มีปัญหาด้านการชำระเงินภายหลัง

สำหรับตลาดส่งออกข้าวไทยแบ่งตามคุณภาพข้าวดังนี้ ข้าวคุณภาพดี ได้แก่ข้าวเจ้า 100% และ5% และข้าวหอมมีตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่จีน ฮองกง อิหร่าน สหรัฐอเมริกา และสิงคโปร์ เป็นต้น , ข้าวคุณภาพปานกลางคือข้าวขาว10%และ15%และข้าวเหนียวตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่อินโดนีเซีย แอฟริกาและมาเลเซีย เป็นต้น, ข้าวคุณภาพต่ำ คือข้าวขาว 20% ลงมา และปลายข้าวซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนการส่งออกประมาณ6%ของปริมาณข้าวที่ส่งออกทั้งหมดตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ ประเทศแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง และข้าวหนึ่ง ตลาดส่งออกที่สำคัญได้แก่ประเทศแถบแอฟริกาและตะวันออกกลาง

อย่างไรก็ตามปัญหาในการส่งออกข้าวของไทยเกิดจากการที่รัฐบาลกำหนดราคาที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งทำให้หลายประเทศนำเอากลยุทธ์ทางด้านราคาเอามาใช้เนื่องมาจากปัจจัยหลายด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นทุนและการพัฒนาคุณภาพให้ทัดเทียมข้าวของไทยกลยุทธ์ดังกล่าวทำให้ไทยมีความเสียเปรียบโดยเฉพาะเรื่องของต้นทุนเพราะประเทศผู้ส่งออกที่มีต้นทุนการผลิตต่ำจะสามารถลดราคาลงในขณะที่ต้นทุนการผลิตข้าวของไทยนั้นสูงกว่าโดยเปรียบเทียบปัญหานี้จึงเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตภายในประเทศโดยตรงซึ่งหากเราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ก็เปรียบเสมือนเป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขันได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งเนสาเหตุหลักที่ทำให้ข้าวไทยค่อนข้างซบเซา

ที่มา [ฐานเศรษฐกิจ](#)

### พิษบาทซ้ำเอกชนส่งออกข้าวต่ำกว่าเป้า

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า เงินบาทที่แข็งค่าล่าสุด ส่งผลกระทบให้ราคาส่งออกข้าวขาวของไทยปรับราคาขึ้นอีก 20 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวหอมมะลิปรับราคา 32-33 เหรียญ

สหรัฐต่อต้าน ทำให้ราคาข้าวไทยห่างจากคู่แข่งชันมากขึ้น โดยเฉพาะเวียดนามที่ขณะนี้ผลผลิตข้าวทยอยออกสู่ตลาดจำนวนมาก ทำให้เวียดนามต้องปรับลดราคาข้าวลงมา เพื่อแข่งขันกับอินเดีย โดยขณะนี้ข้าวขาวของเวียดนามอยู่ที่ 390 เหรียญสหรัฐ/ตัน ข้าวขาวของไทยขึ้นมาที่ 580 เหรียญสหรัฐ/ตัน

ทั้งนี้ หากจะส่งออกได้ปีนี้ 6 ล้านตัน จะต้องมีปริมาณส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 5 แสนตัน แต่จากข้อมูลของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย พบว่า ภาคเอกชนส่งออกเฉลี่ยต่ำกว่าเดือนละ 5 แสนตัน โดยการส่งออกข้าว ไม่รวมข้าวหอมมะลิ ตั้งแต่ 1 ม.ค.-16 เม.ย. ปริมาณรวม 1.19 ล้านตัน ลดลง 15.2% และเฉพาะวันที่ 1-16 เม.ย. ส่งออกได้ 1.37 แสนตันลดลง 32.7%

ด้านกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ตั้งแต่ปี 2554 ยอดสะสมจ่ายเงินจากการระบายข้าวให้กระทรวงการคลัง เท่ากับ 7.7 หมื่นล้านบาท และจะมีการเจรจาขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐเพิ่มเติม ในการประชุม “ไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน” ที่ จ.เชียงใหม่ ปลายเดือน พ.ค.นี้ ซึ่งจะมีผู้ซื้อข้าวไทยแบบรัฐต่อรัฐมาร่วมงานด้วย

[ที่มา โพสต์ทูเดย์](#)

## พาณิชย์แจงคินค่าข้าวแล้ว 7.8 หมื่นล้าน

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งเงินจากการระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลคินให้กระทรวงการคลัง ว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ทำรอบการส่งเงิน คือแบ่งเป็นทุกวันที่ 1-7 และ 8-14 ของแต่ละเดือน โดยเมื่อวันที่ 14 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้ส่งเงินคินแล้วรวม 77,561 ล้านบาท ซึ่งเป็นยอดสะสมตั้งแต่เดือน ต.ค.2554 อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่าการส่งเงินคินกระทรวงการคลังจะเป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้คือ ทั้งปี 2556 จะมีมูลค่ารวม 5.8 หมื่นล้านบาท ซึ่งจะทำให้สภาพคล่องการดำเนินโครงการรับจำนำไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอน

สำหรับการส่งออกข้าวเฉพาะของเอกชนไม่รวมข้าวหอมมะลิ ตามรายงานของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-16 เม.ย. มีปริมาณรวม 1,194,765 ตัน ลดลง 15.2% เฉพาะการส่งออกตั้งแต่วันที่ 1-16 เม.ย. มีปริมาณ 137,929 ตัน ลดลง 32.7% โดยราคาส่งออกข้าวของไทย (เอฟโอบี) ณ วันที่ 10 เม.ย. ข้าวหอมมะลิชั้น 1 ตันละ 1,230 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 1,214 ดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 3 เม.ย. ข้าวขาว 5% ตันละ 571 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 513 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าวขาว 25% ตันละ 566 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากตันละ 558 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่ข้าว 5% เวียดนาม ราคาตันละ 383 ดอลลาร์สหรัฐ ข้าว 25% ตันละ 355 ดอลลาร์สหรัฐ

นางปราณี กล่าวว่า แม้ว่าปริมาณข้าวที่ปลดภาระผูกพันการขายในสต็อกของรัฐบาลมีอยู่น้อยมาก แต่ในการประชุมไทยแลนด์ ไรซ์ คอนเวนชัน ที่ จ.เชียงใหม่ ปลายเดือน พ.ค.นี้ จะมีผู้ซื้อข้าวไทยแบบรัฐต่อรัฐมาร่วมงานด้วย คาดว่าจะมีการเจรจาซื้อขายกันในงาน

นางปราณี กล่าวอีกว่า ขณะนี้กำลังเจรจากับผู้ผลิตเอทานอล ว่าจะระบายมันสำปะหลังในสต็อกของรัฐบาล ในราคาเท่าไร เนื่องจากต้องพิจารณาราคาที่เหมาะสม ส่วนปริมาณการระบาย จะให้เพียงพอกับความต้องการที่โรงงานเอทานอลรองรับได้ คาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆ นี้

[ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์](#)

## ผู้ส่งออกจะพณ.ยึดอำนาจสภาหอการค้าฯ คุ่มส่งออกข้าวขาวหวังกลบจีทูจี

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวกับผู้สื่อข่าว สำนักข่าวอิศรา ภายหลังที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกำหนดให้สำนักงานมาตรฐานสินค้า กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) มีอำนาจตรวจสอบและออกใบรับรองข้าวขาว 5 ประเภทที่เอกชนส่งออกไปต่างประเทศ ซึ่งจะมีผลวันที่ 30 เม.ย.นี้ และออกประกาศยกเลิกข้อกำหนดที่ให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีส่วนร่วมในการออกใบรับรองข้าวขาวที่ส่งออก จากเดิมที่เข้าร่วมตรวจสอบและออกใบรับรอง ตามมาตรฐานการตรวจสอบสินค้า พ.ศ. 2544 ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดไว้ว่า เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจ เหตุใดจึงออกระเบียบดังกล่าวขึ้นมาถึงอำนาจทั้งหมดไปควมรวมในมือภาครัฐ ทั้งที่สภาหอการค้าฯ และเอกชนสามารถดูแลกันเองได้

"สภาหอการค้าฯ รับหน้าที่มานานกว่า 30 ปี โดยที่ไม่มีปัญหาร้องเรียน และคุณภาพในการส่งออกก็ตรวจสอบตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์"

นายชูเกียรติ กล่าวต่อว่า มองในภาคปฏิบัติแล้ว เมื่อรวบรวมการทำงานไปอยู่ที่ภาครัฐย่อมมีผลต่อ "ความคล่องตัว" เนื่องจากติดวันหยุดราชการ และจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ จึงอาจเกิดความล่าช้าในเก็บเงิน การลงสินค้าที่ต้องอาศัยความปัจจุบันทันด่วน ท้ายที่สุดที่เป็นห่วงคือ เมื่อภาครัฐรวบรวมงานไปทั้งหมดจะมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขในการส่งออกหรือไม่ เนื่องจากเดิมเว็บไซต์ของคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าฯ เปิดเผยข้อมูลตัวเลขการระบายมาโดยตลอด พร้อมแสดงความโปร่งใส เมื่อประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้จะไม่มีข้อมูลการระบายข้าวนำเสนอ เนื่องจากเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นแหล่งข้อมูลแหล่งสุดท้ายที่สื่อมวลชน ผู้ส่งออกและผู้ติดตามจะหาข้อมูลได้

"ที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆ ที่เคยเปิดเผยข้อมูลก็ทยอยปิดไปหมด กระทรวงพาณิชย์ และกรมศุลกากรก็ไม่เคยให้ข้อมูล จนเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนว่า มีความพยายามกลบข้อมูลโดยที่ไม่ให้เหตุผลที่ยอมรับได้ เวลารัฐบาลพูดถึงจีทูจี ผู้ส่งออกไม่รู้ข้อมูลดี เพราะวงการมันแคบ เห็นชัดเจนว่า มีการขายจริงหรือไม่หรือไปอยู่ในมือใครบ้าง หลอกผู้ส่งออกไม่ได้ ซึ่งที่ผ่านมามองไม่เห็นจริงๆ ว่ามีการขายจีทูจีสำหรับรัฐบาลนี้ คือขายให้กับผู้ส่งออกบางราย แล้วผู้ส่งออกก็ไปขายภาคปกติให้กับลูกค้าในราคาที่ถูกลงกว่าที่ควรจะเป็น ทั้งหมดผิดกับเงื่อนไขของจีทูจีที่ต้องเป็นรัฐบาลขายให้รัฐบาลเท่านั้น" นายชูเกียรติ กล่าว และว่า จีทูจีที่เห็นว่า "จริง" มีอยู่ครั้งเดียว คือกับประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งก็เริ่มมาจากรัฐบาลที่แล้วด้วยซ้ำไป และแม้รัฐบาลจะอ้างว่า ขายให้กับรัฐวิสาหกิจ ถ้ามองว่า ทำไมต้องมาซื้อหน้าตลาด ทำไมต้องจ่ายเป็นเงินบาทและไม่ได้ขนไปจีนจริง

ขณะที่แหล่งข่าวในวงการข้าว กล่าวถึงที่มาว่า ต้นเหตุมาจากประกาศของกระทรวงพาณิชย์ เมื่อเดือนธันวาคม 2555 ที่กำหนดให้สินค้าข้าวขาวเป็นสินค้ามาตรฐาน ซึ่งต้องมีการจดทะเบียน ผ่านการตรวจสอบสินค้าและต้องขอหนังสือรับรองกับสภาหอการค้าฯ ไปแสดงกับกรมศุลกากรก่อนส่งออกข้าว จากเดิมที่มีข้าวหอมมะลิเพียงอย่างเดียว ซึ่งขณะนั้นทุกทางไปก็ไม่เป็นผล กระทั่งมาออกประกาศยกเลิกข้อกำหนดที่ให้สภาหอการค้าฯ มีส่วนร่วมในการออกใบรับรองข้าวหอมมะลิที่ส่งออก ที่จะให้ผลวันที่ 30 เมษายน ทั้งที่เป็นคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์เอง ตั้งแต่ปี 2500 ที่มอบหมายให้สภาหอการค้าฯ ตรวจข้าวที่ส่งออกทุกชนิด เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ไม่มีบุคลากรเพียงพอ โดยมาตรฐานการตรวจสอบเป็นไปตามประกาศของกระทรวงพาณิชย์ในปี 2544

"เมื่อออกประกาศให้ข้าวขาว ซึ่งมีหลายชนิดเป็นสินค้ามาตรฐานที่ผู้ส่งออกต้องจดทะเบียนและขอหนังสือรับรองเช่นเดียวกับข้าวหอมมะลิ และออกประกาศให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเป็นผู้ออกหนังสือรับรองข้าวหอมมะลิและข้าวขาว 5 ชนิดแต่เพียงผู้เดียว โดยอ้างว่าเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า แต่ข้อเท็จจริงการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ ไม่เคยมีการร้องเรียนและไม่เคยยกมาเป็นประเด็น

ทราบข่าวมาว่า จะมีการนำเงินในโครงการจำหน่ายข้าวมาจ้างบุคลากรตรวจสอบและออกใบรับรอง เนื่องจากสำนักงานมาตรฐานสินค้าไม่มีบุคลากรเพียงพอ จึงเป็นที่ชัดเจนว่ามีความพยายามควบคุมและจัดการข้อมูล"

ทั้งนี้ มีรายงานด้วยว่า หากประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช้ จะทำให้ภาระงานของสำนักงานคณะกรรมการตรวจข้าว สภาหอการค้าฯ ถูกหักไปประมาณ 60% ของภาระงานที่ทำอยู่ และจะเหลือเพียงข้าว 25% ข้าวเหนียว ข้าวหนึ่ง ข้าวกล้อง และปลายข้าวที่ยังสามารถตรวจสอบได้อยู่ คาดว่า น่าจะเพียงพอเลี้ยงพนักงาน 80 คนของสำนักงานฯ ให้ทำงานต่อไปได้

ที่มา ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ

## ปชป.จวกพาณิชย์รวบอำนาจตรวจข้าว-บั่นยอดส่งออก

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รมว.พาณิชย์ ที่ออกคำสั่ง ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา ให้การตรวจมาตรฐานสินค้า ข้าวขาว ข้าวหอมมะลิ และการออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการส่งออก เป็นอำนาจของสำนักงานมาตรฐาน

สินค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 เม.ย.นี้ ว่า เบื้องต้นเข้าใจว่าน่าจะมีปัญหาในมาตรฐานของสินค้าข้าว ที่รัฐบาลรับจำนำไปจำนวนมาก และเก็บไว้จนข้าวเสื่อมคุณภาพ แต่ที่น่าสงสัยมากที่สุดคือ เดิมในการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ จะมีสำนักงานคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับหน้าที่ในการตรวจสอบคุณภาพข้าวที่จะส่งออก ซึ่งต้องได้มาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่เป็นวันหยุดราชการ

ในกรณีเร่งด่วน การที่รัฐบาลประสบปัญหาในการส่งออกข้าว ไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทำให้กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องออกระเบียบนี้มาเพื่อปกปิดตัวเลขยอดในการส่งออกข้าว เพราะข้อมูลที่ฝ่ายค้านใช้อย่างอิง เป็นตัวเลขในการส่งออกข้าว คือยอดการส่งออกข้าวของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมค้าข้าว

ดังนั้น การรวบรวมอำนาจมาไว้ที่กระทรวงพาณิชย์ครั้งนี้ คิดว่าเป็นการทำเพื่อบั่นตัวเลข ในการส่งออกให้ได้ตรงตามที่รัฐบาล หรือ กระทรวงพาณิชย์ วางเป้าหมายไว้ให้เป็นไปตามที่ต้องการ เพราะที่ผ่านมาได้มีการปกปิดยอดจำนวนของการส่งออกข้าวไทย ทั้งในปี 2555 ซึ่งยอดการส่งออกข้าวไทยลดลงจำนวนมากปี 56 ก็คาดว่าน่าจะลดลงอีกเช่นกัน จึงต้องทำเช่นนี้ ซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน ในโครงการจำนำข้าว หรือไม่ อย่างไร

**ที่มา ข่าวไทยรัฐออนไลน์**

## **โวขายข้าวจีทูจีปีสอง 7 ล้านตัน**

นายฉิมพร นาทรทนต์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึง การระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจีว่าจะยังคงดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้าวใหม่ในปีการผลิต 2555/56 (นาปี 2555 และนาปรัง 2556)จะขายได้ 6-7 ล้านตันตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยจะเป็นการทยอยส่งมอบถึงปลายปี 2557 ส่วนข้าวโครงการรับจำนำในฤดูกาลผลิตที่แล้ว(2554/55) ได้เซ็นสัญญาขายแบบจีทูจีไป ปริมาณทั้งสิ้น 7.3 ล้านตันยังคงทยอยส่งมอบจนถึงสิ้นปีนี้ และจะทยอยนำเงินส่งคืนคลังเดือนละกว่าหมื่นล้านบาท ซึ่งในช่วงเดือนเมษายน-กันยายนจะส่งมอบเงินคืนคลังอีกจำนวน 7.5 หมื่นล้านบาท รวมทั้งหมดจะคืนได้ 1.03 แสนล้านบาทในสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ภัยแล้งในปัจจุบันทำให้คาดว่าผลผลิตข้าวในปีนี้น่าจะลดลงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยจะมีการประเมินสถานการณ์อีกครั้งราวกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งไทยควรมีสต็อกข้าวสำรองไว้ด้วย เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคภายในประเทศ จากขณะนี้ตัวเลขข้าวในสต็อกของรัฐเหลือเป็นตัวเลขหลักเดียวเท่านั้น และยังอยู่ในช่วงการเปิดรับจำนำข้าวรอบ 2 (รอบนาปรังปี 2556)เชื่อว่าจะมีเข้ามาไม่มากนัก เพราะข้าวส่วนหนึ่งไปอยู่ในสต็อกของผู้ส่งออกบ้างแล้ว ซึ่งเป็นกลไกตลาดปกติ

ทั้งนี้ นอกจากสถานการณ์ภัยแล้งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว ยังเกิดขึ้นกับประเทศผู้ผลิตและส่งออกข้าวอย่างอินเดียด้วย ที่แม้จะมีกระแสข่าวออกมาว่าอินเดียจะส่งออกข้าวอีก แต่เชื่อว่าจะส่งออกได้เพียงอีกกระยะหนึ่ง จากนั้นน่าจะมีการประเมินถึงผลเสียหายจากภัยแล้ง โดยในช่วงครึ่งปีหลังรัฐบาลอินเดียคงต้องพิจารณาถึงการสต็อกข้าวไว้สำหรับการบริโภคภายในประเทศด้วย ส่วนเวียดนามสถานการณ์ใกล้เคียงกับไทย แต่เวียดนามสามารถนำเข้าข้าวจากกัมพูชาได้อย่างเสรีเพื่อนำไปส่งออกอีกทอด หนึ่ง

"ยอดการส่งออกข้าวของไทยในเดือนเมษายนคาดว่าน่าจะลดลง เนื่องจากมีวันหยุดหลายวัน และแรงงานต่างด้าวก็ใช้โอกาสช่วงนี้กลับบ้านไปเล่นสงกรานต์เช่นกัน น่าจะทำให้การส่งมอบข้าวล่าช้า อย่างไรก็ตามตัวเลขการส่งออกข้าวของไทยทั้งปีนี้น่าจะได้เห็นตัวเลข 8-8.5 ล้านตัน ส่วนการระบายข้าวในสต็อกของรัฐในรูปแบบการประมูลช่วงหลังสงกรานต์จะมีความชัดเจนมากขึ้น"

ขณะที่นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบ 2 ว่า ล่าสุดมีปริมาณข้าวเข้าโครงการแล้ว 7.7 แสนตัน และยังคงเป้าหมายรับจำนำข้าวไว้ที่ 7 ล้าน

ตันเช่นเดิม โดยยืนยันว่าจะยังคงยึดเกณฑ์การรับจำนำที่ได้ประกาศออกไปแล้วอย่างเคร่งครัด รวมทั้งการไม่รับจำนำ และไม่ออกไปรับรองข้าวที่มีอายุสั้น และข้าวที่กระทรวงเกษตรฯห้ามรวมจำนำ 18 สายพันธุ์ด้วย  
**ที่มา** [ฐานเศรษฐกิจ](#)

## **เข้าร่วมจำนำจ่อทะลักเกินเป้า**

แหล่งข่าวจากที่ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการรับจำนำ ที่มีนางวัชรวิญญู วัฒนกุล ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดเผยว่า ล่าสุดได้มีการรายงานถึงโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปีการผลิต 2555/56 ที่แม่การรับจำนำในรอบแรก (รอบนาปี) จะสิ้นสุดลงแล้ว ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคมที่ผ่านมา

แต่ขณะนี้พบว่ายังมีผลผลิตข้าวเปลือกนาปีในบางพื้นที่ที่มีการปลูกล่าช้าในช่วงต้นปี และได้มีการขึ้นทะเบียนในการใช้สิทธิร่วมรับจำนำในรอบแรก จะมีผลผลิตออกมาอีกในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคมนี้อีกจำนวนหนึ่ง ดังนั้นจึงทำให้มีโอกาสที่ปริมาณข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการรับจำนำรอบแรกจะมีเข้ามาอีก 1-2 ล้านตัน จากที่ขณะนี้ข้าวเข้ามาแล้วจำนวน 13.402 ล้านตัน โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้จ่ายเงินไปแล้วจำนวน 1.85 แสนล้านบาท (ข้อมูล ณ 4 เม.ย.56) หากมีข้าวเปลือกเข้ามาเพิ่มอีก อาจทำให้เกิดกรอบที่ได้อนุมัติไว้ที่ 15 ล้านตัน ได้

ขณะเดียวกันกรอบรับจำนำรอบ 2 (รอบนาปรังปี 2556) ที่อนุมัติไว้ 7 ล้านตันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีจำนวนเกินจากกรอบที่กำหนดไว้ 1-2 ล้านตันเช่นกัน เนื่องจากผ่านมาเพียงครึ่งเดือนก็มีข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 1.12 ล้านตัน ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ทยอยจ่ายเงินแล้วกว่า 1 พันล้านบาท เหตุที่เกรงว่าจะมีผลผลิตข้าวเข้ามาเกินจากเป้าหมาย เนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประมาณ 10 จังหวัด ตั้งแต่ พิษณุโลกลงมา และภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งใหญ่ในระบบชลประทานที่ปลูกข้าวนาปรัง ขณะนี้กำลังทยอยปลูกข้าวรอบที่ 3 และคาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงของการรับจำนำรอบ 2 ที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2556 และอาจจะมีชาวนาที่หาช่องโหว่โดยนำข้าวเข้ามาจำนำอีก แม้จะได้มีการขึ้นทะเบียนจำนำไว้ 2 รอบ แล้วก็ตาม เช่นอาจจะใช้วิธีเปลี่ยนชื่อผู้ที่เช่าที่ดินเพื่อทำนาเป็นคนอื่นแทนและมายื่นขอขึ้นทะเบียน

“โครงการรับจำนำข้าวเปลือกทั้งสองรอบของปี 2555/56 รัฐบาลกำหนดเป้าหมายไว้ที่ 22 ล้านตัน แยกเป็นข้าวนาปี 15 ล้านตัน วงเงิน 2.4 แสนล้านบาท และนาปรังอีก 7 ล้านตัน วงเงิน 1.05 แสนล้านบาท หากปริมาณข้าวเข้ามาเกินจากเป้าหมาย อาจจะมีปัญหาในเรื่องการจัดหางบประมาณ เนื่องจากได้กำหนดกรอบวงเงินไว้แล้วได้” แหล่งข่าวกล่าว

ด้าน น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่าในส่วนมาตรการดูแลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่รัฐกำหนดเกณฑ์ให้เกษตรกรรับจำนำได้เพียงปีละ 2 ครั้งนั้น เรื่องนี้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าจะสามารถดูแลได้ โดยจะยึดหลักฐานจากโฉนดที่ดินเป็นหลัก ไม่ว่าจะที่ดินแปลงนั้นจะเปลี่ยนเป็นกี่ชื่อก็ตาม แต่ที่ดิน 1 แปลง จะขึ้นทะเบียนจำนำได้เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้นและจะมีการตรวจสอบว่ามีการขึ้นทะเบียนครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เมื่อใด

สำหรับในการรับจำนำทั้งสองรอบ ขณะนี้ได้เปิดจุดรับจำนำ ณ โรงสีที่เข้าโครงการแล้ว 1.4 พันจุด และเปิดโกดังกลางแล้ว 479 คลังและไซโลอีก 26 แห่ง มีความจุข้าวได้ถึง 70 ล้านกระสอบ โดยพื้นที่ใดมีโรงสีไม่เพียงพอจะมีการพิจารณาเปิดรับจำนำข้ามเขตเพื่อเพิ่มความสะดวกให้เกษตรกรโดยได้อนุมัติเปิดโรงสีข้ามเขตแล้วที่จังหวัดชัยภูมิ บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ในภาพรวมการรับจำนำยังไม่พบปัญหาหรือการร้องเรียนจากเกษตรกร ในเรื่องขั้นตอนการรับจำนำ แต่มีเพียงการเร่งรัดให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินค่าข้าวเท่านั้น

**ที่มา** [หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ](#)

## แล้ง!ธ.ก.ส.คาดยอดจำหน่ายข้าวต่ำเป้า

นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า เบื้องต้นได้มีการประเมินว่าโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 จะมีข้าวเข้าโครงการทั้งสิ้น 13.4 ล้านตัน ข้าวเปลือก คิดเป็นวงเงินดำเนินการที่ 2.1 แสนล้านบาท จากเป้าหมายทั้งสิ้น 16 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินดำเนินการ 2.4 แสนล้านบาท โดยขณะนี้ข้าวเข้าโครงการแล้วทั้งสิ้น 12.2 ล้านตันข้าวเปลือก และใช้วงเงินดำเนินการแล้วทั้งสิ้น 1.96 แสนล้านบาท

สำหรับความคืบหน้าในการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 ขณะนี้มีข้าวเข้าโครงการแล้ว ประมาณ 2.2 แสนตันข้าวเปลือก คิดเป็นวงเงินที่ใช้ในการดำเนินการทั้งสิ้น 3.71 พันล้านบาท โดยก่อนหน้านี้มีการประเมินกันว่า จะมีผลผลิตข้าวนาปีปีการผลิต 2555/56 เข้ารวมโครงการรับจำนำทั้งสิ้นประมาณ 7 ล้านตันข้าวเปลือก และจะใช้วงเงินในการดำเนินการทั้งสิ้น 1.05 แสนล้านบาท โดยเบื้องต้นจะมีการประเมินความคืบหน้าของโครงการอีกครั้งในช่วงเดือน พ.ค.นี้ ว่าข้าวที่จะเข้าสู่โครงการเป็นไปใกล้เคียงกับที่ประเมินไว้หรือไม่

"ก่อนหน้านี้มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) และคณะกรรมการที่กำกับดูแลโครงการซึ่งได้มีข้อสรุปที่จะปรับเป้าหมายตัวเลขการรับจำนำข้าวนาปีปีการผลิต 2555/56 เนื่องจากมีปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่วงเงินในการดำเนินการยังเป็นเท่าเดิมที่ 1.05 แสนล้านบาท ซึ่งก็ได้มีการคาดการณ์ว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูการนำจะใช้งบดำเนินการได้ใกล้เคียงกับเป้าหมาย รวมถึงเรามีวงเงินเหลือจากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวนาปี ปีการผลิต 2555/56 ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท ซึ่งเงินในส่วนนี้จะนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการรับจำนำข้าวนาปีปีการผลิต 2555/56 ที่เพิ่งเริ่มดำเนินการไปด้วย โดยวงเงินที่ใช้ในการรับจำนำข้าว ในปีการผลิต 2555/56 จึงเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติที่ 3.45 แสนล้านบาท" นายสุพัฒน์กล่าว

นายสุพัฒน์กล่าวอีกว่า คณะกรรมการ กขช.ยังได้มีการกำหนดมาตรการในการตรวจสอบและป้องกันเกษตรกรนำข้าวสายพันธุ์อายุสั้น ที่มีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่า 110 วัน จำนวน 18 สายพันธุ์ เข้าร่วมโครงการด้วยเพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์

ที่มา หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

## พณ.คุมเข้มกันชนชาวหลักไถ่ปลูกข้าวก่อนฤดูร่วมรับจำนำ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตั้งแต่หลังสงกรานต์ ได้รับรายงานจากเกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และภาคกลาง ประมาณ 25 จังหวัดได้เริ่มเพาะปลูกข้าวรอบใหม่ และมีช่วงเก็บเกี่ยวในเดือนก.ค.-ส.ค.56 ก่อนที่โครงการรับจำนำข้าวเปลือกรอบปี 2556 หรือโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีปี 56 จะสิ้นสุดวันที่ 15 ก.ย.56 โดยประเมินว่าผลผลิตข้าวรุ่นดังกล่าวจะมีไม่ต่ำกว่า 4-5 ล้านตัน ซึ่งอาจเกิดปัญหาในทางปฏิบัติได้ หากเกษตรกรที่ได้ใช้สิทธิ์เข้าโครงการรับจำนำข้าวไปแล้ว 2 ครั้ง จะนำข้าวดังกล่าวเข้าโครงการรับจำนำเป็นครั้งที่ 3 เพราะเกษตรกรจำนวนมากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดรับจำนำรอบ 3 ในปี 2556

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงกรณีที่ตั้งกล่าวข้างต้นว่า ในฤดูกาลปี 55/56 รัฐบาลได้วางหลักเกณฑ์ป้องกันไว้แล้ว โดยเกษตรกรที่จะเข้าร่วมโครงการรับจำนำจะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกร กับกระทรวงเกษตรฯ ซึ่งจะกำหนดว่า เกษตรกรรายนั้นมีที่ดินเพาะปลูกข้าวที่แปลง มีปริมาณผลผลิตเท่าไร โดยในที่ดินแต่ละแปลง รัฐกำหนดให้สามารถนำข้าวมาจำหน่ายได้เพียงปีละ 2 ครั้งเท่านั้น

"ไม่ว่าในแปลงข้าวนั้นๆ เกษตรกรจะเพาะปลูกได้กี่ครั้ง เช่น 3 ครั้ง หรือ 4 ครั้ง แต่ก็นำข้าวมาเข้าโครงการได้เพียงปีละ 2 ครั้งตามที่รัฐกำหนดเท่านั้น แต่ข้าวที่เพาะปลูกแล้ว ไม่สามารถนำเข้าโครงการได้ ก็ยังเอาไปขายในตลาดได้เอง" อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผิดพลาด ยังมีข้อมูลการออกไปประทวนขององค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ที่สามารถยืนยันได้ว่า เกษตรกรรายนั้นใช้สิทธิ์ไปแล้ว

ครบ 2 ครั้ง รวมถึงยังมีข้อมูลการจ่ายเงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่จะยืนยันได้อีกว่า เกษตรกรรายนั้นใช้สิทธิ์ครบ 2 ครั้งแล้วหรือไม่ จึงไม่มีโอกาสที่เกษตรกร 1 รายจะใช้สิทธิ์รับจำนำข้าวเกิน 2 ครั้งใน 1 ปี

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

## พาณิชย์เล็งค้าข้าวกับเขมร ตั้ง 'ไรซ์เทรดโซน'

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จะเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยไปประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้า (JTC) ครั้งที่ 4 ที่กรุงเทพมหานคร กัมพูชา ระหว่างวันที่ 21-22 เม.ย.2556 กับนายจอม ประสิทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กัมพูชา เพื่อหารือเพิ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน

ทั้งนี้ ไทยจะหารือกับกัมพูชาเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านข้าวระหว่างกัน โดยจะให้มีการจัดตั้งไรซ์ เทรด โซน ตามแนวชายแดน เพื่อร่วมมือกันค้าข้าว โดยไทยจะนำข้าวของกัมพูชามาสีแปรสภาพและส่งออก ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยกัมพูชาทำตลาดข้าว แต่ยังป้องกันปัญหาการลักลอบนำเข้าข้าวมาสวมสิทธิในโครงการรับจำนำของไทยได้ด้วย โดยในส่วนของมันสำปะหลัง ก็จะหารือให้มีการดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

นอกจากนี้ ยังจะแก้ปัญหาในเรื่องการส่งเสริมให้กัมพูชาเพาะปลูกพืชเกษตร เช่น ข้าวโพด ตามโครงการทำการเกษตรแบบมีสัญญา (คอนแทรค ฟาร์มมิ่ง) โดยไทยพร้อมที่จะรับซื้อคืน ภายใต้คุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดร่วมกัน

นายบุญทรง กล่าวว่า ทั้ง 2 ประเทศจะหารือในการเพิ่มการค้าชายแดน ซึ่งปัจจุบันมีสัดส่วนสูงประมาณ 65% ของมูลค่าการค้ารวมในปี 2555 โดยปัจจุบันกัมพูชาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 26 ของไทยในโลก และอันดับที่ 8 ในอาเซียน รองจาก มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ และ สปป.ลาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้าชายแดนเป็นช่องทางการค้าสำคัญที่ช่วยให้ทั้งสองฝ่ายมีปริมาณการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 การค้าระหว่างไทยกับกัมพูชามีมูลค่ารวม 4,031.71 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 0.84% ของมูลค่าการค้ารวมของไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 40.52% เป็นการส่งออก 3,782.19 ล้านดอลลาร์ และการนำเข้า 249.52 ล้านดอลลาร์

สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปกัมพูชา ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูป น้ำตาลทราย มอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง สบู่และผลิตภัณฑ์รักษาผิว ปูนซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกล และส่วนประกอบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ส่วนสินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินแร่โลหะอื่นๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ ผัก ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำจากผัก ผลไม้ เสื้อผ้าสำเร็จรูป พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช เยื่อกระดาษและเศษกระดาษ ไม้ซุง ไม้แปรรูปและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักรไฟฟ้า และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาสูบ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## "ค้าภายใน"เมินรายงานสหรัฐ ชี้ไม่ผิดหลัก WTO ลุยจำนำต่อ

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรณีที่สหรัฐอเมริกาออกรายงานสถานะของประเทศคู่ค้า ประจำปี 2556 (National Trade Estimate 2013) ซึ่งได้ระบุถึงนโยบายการอุดหนุนว่า โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลเป็นผู้ถือครองสต็อกข้าวรายใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกนั้น ขณะนี้กำลังจะประสานกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับการชี้แจงว่า ไม่น่าจะผิดต่อหลักการ เพราะการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้กรอบการเจรจาขององค์การการค้าโลก (WTO) ต้องการให้ทุกประเทศลดการอุดหนุนการส่งออก เพราะการอุดหนุนมาก ทำให้มีการระบายข้าวต่ำกว่าราคาตลาด หรือต่ำกว่าต้นทุน ส่งผลให้ประเทศที่ผลิตและทำการค้าปกติเดือดร้อน แต่การจำนำข้าว เป็นมาตรการภายในประเทศ ไม่เกี่ยวกับการส่งออก การส่งออกข้าวไทยขายสูงกว่าราคาตลาด หรือราคาคู่แข่งอย่างเวียดนามเกือบเท่าตัว อาจส่งผลดีกับข้าวเวียดนามราคาดีขึ้น ทั้งนี้

นโยบายรับจํานำข้าวเปลือกรอบที่ 2 ปี 2555/2556 มีเป้าหมายยกระดับรายได้ของเกษตรกร ทางกรมการค้าจะดำเนินการตามนโยบายต่อไป

"ถ้าอุดหนุนแล้วไปท่วมตลาด ขายต่ำกว่าราคาตลาดโลก และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรประเทศอื่น ถือว่าผิดหลักการ WTO แต่เราขายในราคาที่สูง ถ้าถามว่าผิดหรือไม่ อยู่ที่การตีความกฎหมายของแต่ละฝ่าย ไม่สามารถตอบได้ ซึ่งทางกรมการค้าต้องติดตามการเสนอข้อเรียกร้องประเด็นนี้ว่า สหรัฐจะเรียกร้องในคณะกรรมการเกษตร หรือคณะกรรมการการระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) ซึ่งตามกระบวนการต้องมีการขอหารือกับฝ่ายไทย เพื่อเรียกร้องให้ปรับกระบวนการ

หากถามว่าสหรัฐส่งสัญญาณจะฟ้องร้อง WTO หรือไม่ คิดว่าไม่น่าใช่ เพราะก่อนหน้านี้สหรัฐศึกษาเรื่องนี้ตั้งแต่ 2 ปีก่อน สมัยประกันรายได้ แต่ไม่มีน้ำหนักมากพอ

แม้ระบบประกันรายได้ และจํานำจะต่างกัน แต่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสต็อก แต่ประเด็นอยู่ที่ราคา สหรัฐมองว่าเป็นการอุดหนุนภายใน หรืออุดหนุนส่งออก หากอุดหนุนส่งออก คือไปขายต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้คนอื่นเดือดร้อน

สำหรับผลการรับจํานำปี 2554/2555 มีข้าวเปลือกเข้าโครงการประมาณ 11 ล้านตันเศษ จากคาดการณ์ผลผลิต 21 ล้านตัน ส่วนสถานการณ์ด้านราคา ปกติราคามี 2 ระดับ คือราคาโครงการ และราคาในประเทศ ขณะนี้ราคาในประเทศปรับตัวสูงขึ้นจากการดำเนินนโยบายจํานำข้าว ทำให้ดึงราคาข้าวเปลือกเจ้าสูงขึ้นเป็น 9,000-10,000 บาทต่อตัน หากเทียบกับระบบประกันรายได้เคยอยู่ที่ตันละ 6,000-7,000 บาท เพราะมีการดึงชีพพลายส่วนเกินออกจากตลาด ส่วนราคาข้าวสารอยู่ที่ตันละ 15,000 บาท ตลาดปกติถือเป็นราคาที่มีความเหมาะสมแล้ว เพราะหากสีจากข้าวเปลือกในโครงการ ราคาจะขึ้นไปถึงระดับ 20,000 บาท

"การรับจํานำข้าวมา 55% ไม่ถือว่าทำให้เกิดการผูกขาดตลาด เพราะมีการซื้อขายในระบบปกติ 45% แต่สามารถช่วยยกระดับราคาข้าวได้ตันละ 2,000-3,000 บาท เป็นเรื่องน่าพอใจ แต่พ่อค้าอาจจะไม่ชอบ เพราะราคาสูงต้องซื้อแพง กำไรน้อยลง ขณะที่เกษตรกรยินดีที่ได้ราคาสูง"

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-18 เม.ย. 2556 มีจำนวน 282,860 ตัน มูลค่า 118.896 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค.-18 เม.ย. 2556 เวียดนามส่งออกรวม 1.734 ล้านตัน มูลค่า 760.243 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 15.6% และมูลค่าเพิ่มขึ้น 7.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 1.5 ล้านตัน มูลค่า 709.314 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB)

สถานการณ์ราคาข้าวทรงตัว แม้ว่าเวียดนามจะเพิ่งชนะการประมูลข้าวของฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ตาม แต่เนื่องจากข้าวล็อตดังกล่าวมีปริมาณไม่มากพอที่จะส่งผลต่อราคาในตลาด ขณะที่ความต้องการข้าวจากต่างประเทศยังมีไม่มากนัก จึงคาดว่าราคาข้าวยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวลง

ทั้งนี้ข้าวขาว 5% ราคาอยู่ที่ 385 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 385-400 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ข้าวขาว 25% ราคาอยู่ที่ 360 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 370 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี เมื่อสัปดาห์ก่อน ขณะที่ราคาข้าวของอินเดียนเดียและปากีสถาน อยู่ที่ 435 และ 420 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ผ่านมา เวียดนามชนะการประมูลขายข้าวขาว 25% (G to G) ปริมาณ 187,000 ตัน ในราคาตันละ 459.75 เหรียญสหรัฐต่อตันให้แก่รัฐบาลฟิลิปปินส์ โดยจะมีการส่งมอบในช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. นี้

ที่มา Riceonline.com



## ฟิลิปปินส์

สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI) ซึ่งตั้งอยู่ในฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า คณะนักวิจัยของทางสถาบัน อยู่ระหว่างกระบวนการพัฒนาสายพันธุ์ข้าว ที่อาจมีคุณสมบัติทนความเค็มมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา ให้สมบูรณ์แบบที่สุดก่อนที่จะนำออกไปทดลองปลูกจริง

IRRI ระบุว่า บรรดานักวิจัยหวังที่จะพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ให้ชาวนานำไปปลูกได้จริงภายใน 4-5 ปี โดยข้าวสายพันธุ์นี้ จะมีคุณสมบัติในการทนความเค็มเพิ่มขึ้นถึง 2 เท่า จากสายพันธุ์ที่เคยพัฒนามาก่อนหน้านี้ ซึ่งมีแนวโน้มว่า อินเดีย และบังคลาเทศ อาจเป็นประเทศที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดจากการพัฒนาดังกล่าว โดยในขณะนี้ มีนาข้าวมากถึง 125 ล้านไร่ทั่วโลก ที่กำลังประสบปัญหาในเรื่องดินเค็ม

ข้าวสายพันธุ์ใหม่นี้ เป็นการพัฒนาพันธุ์ขึ้นมา จากการนำสายพันธุ์ข้าวป่า ที่พบในพื้นที่น้ำกร่อย มาผสมกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกภายในสถาบัน ซึ่งข้าวที่ได้สามารถขจัดความเค็มจากดินให้ระเหยไปในอากาศผ่านทางต่อมเกลือที่อยู่บริเวณใบข้าว

คิรอต เจนา หัวหน้าคณะนักวิทยาศาสตร์ บอกว่า ข้าวพันธุ์นี้จะทำให้ชาวนา สามารถใช้ประโยชน์ในนาข้าวตามพื้นที่ชายฝั่ง ที่ปนเปื้อนด้วยน้ำเค็มได้ โดยที่ผ่านมามีพื้นที่เพาะปลูกเหล่านี้มักถูกทิ้งร้าง เนื่องจากการกินพื้นที่เข้ามาของน้ำทะเลทำให้ดินบริเวณนี้เสื่อมสภาพ

ทั้งนี้ เหตุการณ์ต่างๆ อย่าง สึนามิเมื่อปี 2554 ในญี่ปุ่น ที่ทำให้เกิดน้ำทะเลเข้าท่วมนาข้าวหลายหมื่นไร่ นั้น กลายมาเป็นแรงกระตุ้นให้ ทั่วโลกหาทางพัฒนาข้าวสายพันธุ์ใหม่ ที่สามารถเติบโตในพื้นที่ประเภทนี้ได้

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com) และ [กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](http://กรุงเทพธุรกิจออนไลน์)

## อินเดีย

สถานการณ์ราคาข้าวภายในประเทศยังคงปรับตัวสูงขึ้นโดยราคาข้าวที่ประชาชนนิยมบริโภคในขณะนี้ อยู่ที่ประมาณ 40-50 รูปีต่อก.ก. หรือประมาณ 750-925 เหยียดสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 25-30% ขณะที่ข้อมูลของทางการอินเดียระบุว่า ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา ราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้นประมาณ 15% ซึ่งผู้ค้าข้าวในประเทศระบุว่าราคาข้าวที่สูงขึ้นเนื่องมาจากรัฐบาลได้เพิ่มราคารับซื้อข้าวขั้นต่ำ (The minimum support price of rice) จากเกษตรกรขึ้นประมาณ 16% อย่างไรก็ตาม คาดว่าสาเหตุหลักน่าจะมาจากการที่รัฐบาลได้ยกเลิกการอุดหนุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งส่งผลให้ต้นทุนสูงขึ้น

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## จีน

สำนักงานศุลกากรของจีน (Customs General Administration: CGA) รายงานว่าในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวแล้วประมาณ 692,200 ตัน เพิ่มขึ้น 190% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือน ม.ค. มีการนำเข้าจำนวน 304,000 ตัน (เพิ่มขึ้น 733% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) เดือน ก.พ. นำเข้าจำนวน 120,400 ตัน (เพิ่มขึ้น 85% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา) และในเดือน มี.ค. นำเข้าจำนวน 267,900 ตัน

ในส่วนของการส่งออกนั้น ในช่วง 3 เดือนแรกมีจำนวน 167,100 ตัน เพิ่มขึ้น 55% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (The state-run Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corp) จะจัดการประมูลนำเข้าข้าวภายใต้ข้อตกลงขององค์การการค้าโลก (Minimum Market Access; MMA) 2 ครั้ง โดยในวันที่ 30

เม.ย. นี้ จะประมูลซื้อข้าวจำนวน 34,314 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ส.ค.-ก.ย. โดยกำหนดซื้อข้าวกล้อง และข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 8,650 และ 9,000 ตัน และข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางใน ส่วนของ global quota (GQ) จำนวน 16,664 ตัน

ส่วนในวันที่ 7 พ.ค. นี้ จะประมูลซื้อข้าวจำนวน 66,372 ตัน กำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ส.ค.-ต.ค. โดย กำหนดซื้อข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้นจากจีน จำนวน 31,319 และ 13,942 ตัน และข้าวกล้องเมล็ดสั้นและเมล็ด กลางในส่วนของ Global quota (GQ) จำนวน 21,111 ตัน

การประมูลเมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวสารเมล็ดกลางจากสหรัฐฯ จำนวน 9,062 ตัน ข้าวกล้องเมล็ดกลางจากออสเตรเลียจำนวน 4,338 ตัน และข้าวกล้องและข้าวสารเมล็ดสั้นจากจีนจำนวน 48,000 ตัน และข้าวสารเมล็ดสั้นและเมล็ดกลางในส่วนของ Global quota (GQ) จำนวน 6,000 ตันนั้น ปรากฏว่าได้ ได้ ยกเลิกการประมูลซื้อข้าวจำนวน 52,338 ตัน โดยมีการตกลงซื้อข้าวจากผู้ยื่นเสนอราคาเพียง 15,062 ตัน ในราคา 787-792 เหรียญสหรัฐต่อตัน

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## สหภาพยุโรป

รายงานจากคณะกรรมการยุโรป (The European Commission) ระบุว่า ในปี 2013/14 สหภาพยุโรป (EU) คาดว่าจะมีการนำเข้าข้าวประมาณ 2,928,000 ตัน ลดลงประมาณ 9% หรือ 306,000 ตัน จากตัวเลขประมาณ การในปี 2012/13 ที่ 3,234,000 ตัน เนื่องจากคาดว่าพื้นที่เพาะปลูกข้าวพันธุ์ japonica จะลดลง

ทั้งนี้รายงานระบุว่า ปริมาณผลผลิตทั้งข้าวพันธุ์ Indica และ Japonica คาดว่าจะลดลงในปี 2013/14 ในขณะที่คาดว่าผลผลิตข้าวเมล็ดกลางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป 28 ประเทศ จะลดลงประมาณ 2 ล้านตัน ซึ่งต่ำ ที่สุดในรอบ 5 ปี โดย คณะกรรมาธิการยุโรป ประมาณการว่าผลผลิตข้าวเมล็ดกลางจะมีประมาณ 1.8 ล้านตันลดลง เกือบ 14% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนผลผลิตข้าวเมล็ดยาวนั้นคาดว่าจะมีปริมาณ 1.1 ล้านตันลดลงเล็กน้อยจากปี ก่อน ทั้งนี้ พื้นที่เพาะปลูกข้าวของ EU คาดว่าจะลดลงประมาณ 8% เหลือเพียงประมาณ 2.675 ล้านไร่

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อิหร่าน

สำนักข่าว ISNA ของอิหร่านรายงานว่า ในปีปฏิทิน 2012/13 ของอิหร่าน (ปฏิทินเปอร์เซีย เริ่มวันที่ 21 มีนาคม) มีการนำเข้าข้าวประมาณ 1.28 ล้านตัน ลดลงประมาณ 14% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีการนำเข้า ประมาณ 1.5 ล้านตัน ทั้งนี้ อิหร่านนำเข้าข้าวจากอินเดียจำนวนประมาณ 870,000 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 67.5% ตามด้วยสหรัฐอเมริกาหรือมีเรตส์คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 13.15% และปากีสถานคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 10.5%

ในปี 2013/14 อิหร่านตั้งเป้าที่จะลดลงการนำเข้าข้าวลงเหลือต่ำกว่า 500,000 ตัน โดยจะหันมาใช้นโยบาย ฟังพามาผลิตในประเทศเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

ผลตรวจสอบปริมาณสารตะกั่วในข้าวจากหลายประเทศรวมถึงไทยที่นำเข้าไปยังสหรัฐฯพบว่า ปริมาณสาร ตะกั่วในข้าวที่นำเข้าจากตัวอย่างแทบทุกประเทศสูงเกินกว่าปริมาณที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวัน ซึ่งองค์การอาหาร และยาของสหรัฐฯ (เอฟดีเอ) กำหนดไว้ และมีปริมาณสูงเกินกว่าระดับปลอดภัย ทั้งนี้ ผลการตรวจสอบดังกล่าวถูก เผยแพร่ในการประชุมของสมาคมเคมีแห่งสหรัฐอเมริกาเมื่อเร็วๆ นี้

ปัจจุบันสหรัฐฯนำเข้าข้าวคิดเป็นสัดส่วนราว 7 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณที่บริโภคในประเทศ โดยราว 65 เปอร์เซ็นต์ของข้าวที่นำเข้าทั้งหมดมาจากภูฏาน อิตาลี จีน ไต้หวัน อินเดีย อิสราเอล สาธารณรัฐเช็ก และไทย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยมอนเมอริในรัฐนิวเจอร์ซีย์ได้ตรวจสอบโดยซื้อข้าวหลายยี่ห้อจากร้านค้าท้องถิ่น จากนั้นนำมาตรวจวัดปริมาณสารตะกั่วที่มีอยู่และเปรียบเทียบกับปริมาณที่แนะนำให้บริโภคในแต่ละวัน และพบว่า ปริมาณสารตะกั่วที่พบมากกว่าปริมาณที่เอฟดีเอนแนะนำซึ่งอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพคือ 10 เท่า โดยสูงเกินไปถึงตั้งแต่ 2 ถึง 12 เท่า ทั้งนี้ ปริมาณสูงสุดของตะกั่วตรวจพบในข้าวนำเข้าจากไต้หวันและจีน

คณะผู้วิจัยชี้ว่าปัจจัยสำคัญคือสภาพการเพาะปลูกข้าวซึ่งมักใช้ระบบชลประทานจึงทำให้ข้าวไวต่อสารพิษที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อม บวกกับที่อาหารในปัจจุบันถูกนำเข้ามาจากทั่วโลกซึ่งมีสภาพปนเปื้อนของสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน แต่ยังไม่มีการกำหนดมาตรฐานกลางด้านสิ่งแวดล้อมจึงทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวยังคงอยู่ โฆษกเอฟดีเอนระบุว่า จะนำผลวิจัยใหม่นี้ไปประกอบการทบทวนระดับการปนเปื้อนในอาหารภายใต้คณะทำงานที่มีอยู่ (บีบีซี)

[ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์](#)

